

โครงการสอนระดับปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อันเป็นที่คาดหมายกันว่าสถาบันจะเริ่มโครงการสอนระดับปริญญาเอกในภาคต้นปีการศึกษา 2520 โดยทำเป็นโครงการร่วมระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ในการจัดทำโครงการสอนระดับปริญญาเอกนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันฯ ให้บรรลุผลโดยรวดเร็วขึ้น

ปัจจุบันสถาบันฯ มีอาจารย์รวมทั้งสิ้น 116 คน จำแนกเป็นอาจารย์ที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก 42 คน ระดับปริญญาโท 71 คน และระดับปริญญาตรี 3 คน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับอัตรากำลังตำแหน่งอาจารย์ของสถาบันฯ ทั้งหมด 152 อัตราแล้ว จะยังคงมีอัตราว่างรอการบรรจุอยู่ถึงร้อยละ 23

การเปิดโครงการสอนระดับปริญญาเอกของสถาบันฯ จะช่วยให้อาจารย์และนักวิชาการของสถาบันฯ ได้มีโอกาสยกระดับความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนโอกาสที่จะติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในต่างประเทศได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะได้คัดเลือกและพัฒนาอาจารย์ใหม่ของสถาบันฯ เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่ยังว่างรอการบรรจุอยู่

2. เพื่อเพิ่มโอกาสให้สถาบันฯ จัดบริการด้านการสอน การวิจัยและการบริการชุมชนให้แก่สังคมได้มากขึ้นและดีขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมให้มีการทำวิทยานิพนธ์ที่มุ่งศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ ปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ ของประเทศไทยโดยกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เพื่อให้การดำเนินการสอนเป็น ไปโดยเหมาะสมกับความสามารถทางด้าน กำลังคนและการเงินของสถาบัน ฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ในปัจจุบัน ผู้บริหารของสถาบัน ฯ จึงได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2519 เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในเรื่องนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ คณะบดีคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ พัฒนาการเศรษฐกิจ และคณะสถิติประยุกต์ นำเรื่องนี้ ไปปรึกษาคณาจารย์ในแต่ ละคณะว่า จะมีสาขาวิชาทางด้านใดที่สมควรจะเปิดเป็นหลักสูตรปริญญาเอกได้บ้าง ถึงแม้ว่า ปัจจุบันสถาบัน ฯ จะยังมี ได้มีมติที่แน่ชัดว่า จะเริ่มโครงการสอน ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาใดก่อน แนวความคิดทางด้านหลักสูตรและวิธีกำ เนิด การของโครงการนี้พอจะมีประมวลได้ดังนี้

1. สถาบันจะเริ่มโครงการปริญญาเอก ด้วยการเปิดสอนโครงการเกียรติ นิยมระดับปริญญาโทขึ้นมาก่อน เพื่อเป็นการปูพื้นให้กับนักศึกษาที่มุ่งหมายที่จะ ทำปริญญาเอกตามโครงการของสถาบัน ฯ หลักสูตรของโครงการเกียรตินิยมนี้จะมี ดัชนีแนะเน้นที่ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะในระดับสูงกว่าหลักสูตรปริญญาโท ที่มีอยู่โดยปกติ นอกจากนั้น หลักสูตรของโครงการเกียรตินิยมยังจะต้องจัดให้ สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งจะให้ความร่วมมือใน การดำเนินการของโครงการปริญญาเอกนี้ด้วย

2. นักศึกษาที่จบหลักสูตรเกียรตินิยมแล้ว และมีความประสงค์ที่จะทำ ปริญญาเอกต่อตามโครงการของสถาบัน ฯ จะได้รับการคัดเลือกให้ ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างสถาบัน ฯ และมหาวิทยาลัยแห่ง นั้นอีกเป็นเวลาประมาณหนึ่งปี หลังจากนั้น จะต้องสอบผ่านข้อเขียนพิเศษการ

ตลอดจนได้รับความเห็นชอบในข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยนั้นก่อน จึงจะเดินทางกลับมากันคว้าวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ใน
ประเทศไทย

3. สถาบัน ฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ชั้นชุดหนึ่ง
สำหรับผู้ทำวิทยานิพนธ์แต่ละราย ประกอบด้วยอาจารย์ของสถาบัน ฯ และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่งเห็นชอบในข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์นั้น
เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาตั้งแต่เริ่มโครงการตลอดไปจนถึงการสอบวิทยานิพนธ์

4. นักศึกษาที่สอบผ่านชั้นวิทยานิพนธ์ จะได้รับปริญญาเอกจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ผู้สนใจในโครงการสอนระดับปริญญาเอกของสถาบัน ฯ ขอได้โปรดติดตาม
ความเคลื่อนไหวนี้ต่อไป

นิศย์ สัมมาพันธ์